



ประกาศ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

เรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

ตามที่ได้มีประกาศศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี ลงวันที่ ๑๕ มิถุนายน ๒๕๖๔ เรื่อง รับสมัครบุคคล เพื่อเลือกสรรเป็นพนักงานราชการทั่วไป ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยจะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔ นั้น

ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จึงขอประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ และกำหนดวัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล โดยมีรายละเอียดการประเมินสมรรถนะดังต่อไปนี้.-

ก) รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ปรากฏตามเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลขที่ ๑)

ข) กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑ ให้ผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะ ตามวัน เวลา และสถานที่ ตามรายละเอียดแนบท้ายประกาศนี้ (เอกสารหมายเลข ๒)

ค) ระเบียบปฏิบัติเกี่ยวกับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ ให้ผู้สมัครปฏิบัติตามระเบียบ ดังนี้:-

๑. แต่งกายให้สุภาพเรียบร้อยตามประเพณีนิยม กล่าวคือ สุภาพสตรี สวมเสื้อ กระโปรงหรือกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้น สุภาพบุรุษสวมเสื้อ กางเกง โดยสอดชายเสื้อไว้ในกางเกง สวมรองเท้าหุ้มส้นและประพฤติกรรมเป็นสุภาพชน

๒. เป็นหน้าที่ของผู้สมัครจะต้องทราบ วัน เวลา สถานที่ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะและสมรรถนะ

๓. ต้องนำบัตรประจำตัวผู้สมัคร และบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรอื่นที่ทางราชการออกให้ไปในวันประเมินความรู้ความสามารถ ทักษะสมรรถนะทุกครั้ง หากไม่มีบัตรใดบัตรหนึ่ง กรรมการหรือเจ้าหน้าที่ควบคุมการประเมินสมรรถนะ อาจพิจารณาไม่อนุญาตให้เข้ารับการประเมินสมรรถนะก็ได้

๔. ผู้ใดไม่มาภายในกำหนด วัน เวลา และสถานที่ดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ และไม่มีสิทธิเข้ารับการประเมินสมรรถนะครั้งนี้

๕. ควรไปถึงสถานที่ในการประเมินก่อนเริ่มเวลาประเมินไม่น้อยกว่า ๓๐ นาที แต่จะเข้าห้องเพื่อเข้ารับการประเมินได้ก็ต่อเมื่อได้รับอนุญาตจากกรรมการหรือเจ้าหน้าที่แล้ว

๖. ในขณะที่รอเข้าการประเมิน ให้นั่งในบริเวณที่เจ้าหน้าที่จัดให้ ห้ามพูดเสียงดัง หรือ ลุกเดินไปมา และต้องพร้อมที่จะเข้ารับการประเมินทันทีที่เจ้าหน้าที่เรียกให้เข้ารับการประเมิน

๗. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องเข้ารับการประเมินกับกรรมการประเมินตามที่เจ้าหน้าที่กำหนดให้เท่านั้น

๘. ผู้เข้ารับการประเมินจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่ หรือคำสั่งของ คณะกรรมการประเมิน รวมทั้งปฏิบัติตามระเบียบการประเมินที่กำหนดไว้นี้ ผู้ฝ่าฝืนไม่ปฏิบัติตาม กรรมการประเมินมีอำนาจพิจารณาปรับตก เมื่อเสร็จสิ้นการประเมินแล้ว ให้ผู้เข้ารับการประเมินออกจากบริเวณอาคารที่ใช้เป็นที่ทำการประเมินโดยเร็ว และห้ามกระทำการอันใดที่เป็นการรบกวนแก่ผู้รอเข้ารับการประเมิน

ง) ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี จะประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๒ ในวันที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ณ บอร์ดประชาสัมพันธ์ ศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และทางเว็บไซต์ที่ [www.hpc.go.th](http://www.hpc.go.th)

ประกาศ ณ วันที่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔



(นายวิเชียร ตันสุวรรณนท์)

ผู้อำนวยการศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี

เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี  
ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ ครั้งที่ ๑  
ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

-----

รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ (สอบข้อเขียน)  
ตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

เลขประจำตัวผู้สมัคร	ชื่อ-สกุล
๐๐๑	นางสาวสุดา ตั้งกานนท์
๐๐๒	นางสาวปรางทิพย์ สິงวาลเพ็ชร
๐๐๓	นายเอกชัย ทับละ
๐๐๔	นางสาวนิภาภรณ์ ลูกแก้ว
๐๐๕	นางสาวชนม์ศิกานต์ แก้ววงษ์วาน
๐๐๖	นางสาวชวัลรัตน์ แสงบรรจง



เอกสารแนบท้ายประกาศศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี  
 ลงวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๔  
 กำหนดวัน เวลา สถานที่ ในการประเมินความรู้ ความสามารถ ทักษะ และสมรรถนะ  
 ในตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล

สมรรถนะและวิธีการประเมิน	เลขประจำตัวผู้สมัคร	วัน/เวลา/สถานที่ในการประเมิน
<p>ตำแหน่ง นักทรัพยากรบุคคล</p> <p>การประเมินสมรรถนะ ครั้งที่ ๑</p> <p>ความรู้ความสามารถทั่วไป (สอบข้อเขียน)</p> <p>คะแนนเต็ม ๒๐ คะแนน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้เกี่ยวกับระเบียบการปฏิบัติราชการ</li> <li>- ความรู้เกี่ยวกับศูนย์อนามัยที่ ๕ ราชบุรี และความรู้เกี่ยวกับกรมอนามัย เช่น วิสัยทัศน์ พันธกิจ โครงสร้าง อำนาจหน้าที่และภารกิจกรมอนามัย</li> </ul> <p>ความรู้ความสามารถที่ใช้เฉพาะตำแหน่ง (สอบข้อเขียน)</p> <p>คะแนนเต็ม ๘๐ คะแนน ได้แก่</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- ความรู้เกี่ยวกับการบริหารทรัพยากรบุคคล</li> <li>- ความรู้เกี่ยวกับการจัดทำและบริหารโครงการเพื่อการพัฒนาทรัพยากรบุคคล</li> </ul>	<p>๐๐๑ - ๐๐๖</p>	<p>วันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๔</p> <p>รายงานตัวเวลา ๐๘.๓๐ น.                      เริ่มสอบเวลา ๐๙.๐๐ น. - ๑๒.๐๐ น.                      ณ ห้องประชุมดาวเรือง ชั้น ๓                      อาคารอำนวยการ ศูนย์อนามัยที่ ๕                      ราชบุรี</p>

